



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕		
หัวข้อข่าว	สถาบันวิจัยเพื่ออนาคตแห่งรัฐสภาเกาหลีใต้ วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายคิม ฮยอน-กน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่ออนาคตแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้เผยแพร่รายงานยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่ออนาคตแห่งรัฐสภา เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ ๕ ด้านหลักของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางจัดทำกฎหมายรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

รายงานชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ ๕ ด้านที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แพร่กระจายไปสู่สังคม ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล อนามัยทางอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงเฉพาะสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางและหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม และด้วยสถานการณ์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน จึงคาดว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและชีวิตมนุษย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสียหายให้น้อยที่สุด จึงจำเป็นต้องตัดวงจรที่เชื่อมโยงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงแรกหรือจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น

งานวิจัยฉบับนี้ มีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สอดคล้องตามรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำหรับประเด็นการวิเคราะห์ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อมุ่งให้มีการจัดทำกฎหมายในพื้นที่ที่เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง ๕ ด้านหลัก คือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล อนามัยทางอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความมั่นคงทางอาหาร จึงคาดการณ์ว่า อาจเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงขึ้นหากยังคงปราศจากการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายใน ๓ ด้าน คือ อนามัยทางอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ดังนั้น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกนโยบาย จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดนโยบายสำคัญ การนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ที่มาของข่าว:	https://www.assembly.go.kr/assm/notification/news/news01/bodo/bodoView.do?bbs_num=53114&bbs_id=&no=8974&currentPage=1&search_key_n=&search_val_v=&CateGbn=&Gbntitle=N
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๘/๖๕
ผู้แทน	นางสาวศิริสา ชลาชนานนท์	นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	